

คำประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแพทย์และเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์แพทย์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตน์พันธ์

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตน์พันธ์ เป็นอาจารย์แพทย์ที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการครองตน ครองคน ครองงาน อาจารย์เป็นผู้มีอัธยาศัยที่ดี มีน้ำใจ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมสูง และยึดมั่นในความยุติธรรม ท่านจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานทุกระดับ มีเมตตาต่อผู้ร่วมงานผู้ได้บังคับบัญชา และผู้ป่วย ท่านให้ความสนใจในทุกปัญหาและกรณีหรือร้อนที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากคนในภาควิชารังสีวิทยาและหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตลอดจนผู้ร่วมงานทุกคนจากองค์กรภายนอก

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตน์พันธ์ ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์แพทย์ผู้อุทิศตน เสียสละให้กับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานมาทั้งด้านการศึกษา การบริการวิชาการ งานวิจัย การบริการ และงานบริหาร ถึงแม้จะมีภาระงานปริมาณมาก เป็นผู้อุทิศตนในการปฏิบัติงานทุกด้านอย่างเต็มที่ โดยเริ่มงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน ไม่มีประวัติการขอลางานไม่ว่าเป็นการขอลาประเภทใด ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑๕ ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ด้วยความที่อาจารย์เป็นผู้มีความรักในองค์กร จะมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การบริการ การบริการวิชาการ การวิจัย และงานบริหาร อาจารย์จะไม่ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชน เพื่อทุ่มเททำงานให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างเต็มกำลัง

ด้านการศึกษา ทำการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต และระดับหลังปริญญา วุฒิปริญญาตรี ควบคู่กันมาด้วยความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชารังสีวิทยาวิดิทัศน์ และอนุสาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง นอกจากนี้เป็นคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบวุฒิปริญญาตรี ควบคู่กันมาด้วยความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชารังสีวิทยาวิดิทัศน์แพทยสภา กรรมการหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาภาพวินิจฉัยเต้านมขั้นสูง หลักสูตรแพทยสภา ประธานหลักสูตรรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาเต้านม) หลักสูตรคณะ มีความตั้งใจในการสอนผู้เรียนทุกระดับ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และจริยธรรม เป็นตัวอย่างให้แก่ผู้เรียน

ด้านงานวิจัย มีการดำเนินการวิจัยของหน่วยงานตนเอง ร่วมกับหน่วยงานอื่นในคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี เช่น ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาโรคระบาดวิทยาและชีวสถิติ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล งานวิจัยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. นำวิทยาการด้าน AI เข้ามาศึกษาวิจัยในการช่วยปฏิบัติงาน ได้แก่ การวิเคราะห์การวัดเชิงปริมาณของไมโครแคลเซียมในแมมโมแกรม สำหรับการจำแนกทางพยาธิวิทยา (Analysis of quantitative measures of microcalcification on mammograms for pathologic classification) โครงการวิจัยเรื่อง การบูรณาการระบบนำทางและหุ่นยนต์เพื่อช่วยในการผ่าตัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อในมะเร็งเต้านมโดยใช้ภาพแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์บนโมเดลจำลองคณิตศาสตร์ของเต้านม (Integration of surgical navigation and surgical robotics for breast biopsy in breast cancer using mammogram and ultrasound images on breast mathematical model) เป็นต้น จากงานวิจัยด้านนวัตกรรม ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเรื่อง “อุปกรณ์สอบเทียบของหัวเก็บภาพอัลตราซาวด์” จากงานวิจัยที่ผ่านมา มี H-index 9 citation 497

ด้านการบริการวิชาการ รับปรึกษาและร่วมวางแผนการตรวจรักษา การตรวจวินิจฉัย และแปลผลด้วยแมมโมแกรม อัลตราซาวด์เต้านม ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ของภาควิชารังสีวิทยา และสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านม และต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาอื่นๆ ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงหน่วยงานภายนอก โรงพยาบาล เช่นสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น เป็นวิทยากรให้ องค์การทางวิชาชีพ และโรงพยาบาลต่างๆ เช่น ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นต้น

ด้านการบริการ ได้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์วินิจฉัยเต้านม คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรอรับบริการนาน โดยเฉลี่ยแล้วมีปริมาณผู้ป่วยที่รับผิดชอบ ๔๐๐ ราย/เดือน จะดูแลผู้ป่วย โดยยึดหลัก เอาใจเขามาใส่ใจเรา พูดกับผู้ป่วยด้วยไมตรีจิต ให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ อีกทั้งจะมีแนวคิดที่ดีแนะนำผู้อื่นเสมอ ท่านมักจะได้รับการชื่นชมสม่ำเสมอทั้งจากผู้ร่วมงาน ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา

การปฏิบัติงานที่สำคัญ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตน์พันธ์ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารังสีแพทย์ต่อยอด ด้านภาพวินิจฉัยขั้นสูงเต้านมเพื่อรองรับสถานการณ์ระดับประเทศ ที่มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในสตรีไทย และมี แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี จึงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเป็นผู้จัดทำหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพ เวชกรรมสาขาภาพวินิจฉัย โรคเต้านม ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพ เวชกรรมสาขาภาพวินิจฉัย โรคเต้านม ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ร่วมจัดทำหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาภาพวินิจฉัยเต้านมขั้นสูง หลักสูตรแพทยสภา ซึ่งมีแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ให้ความสนใจเข้ามาเรียนในหลักสูตรเป็น จำนวนมาก เป็นการผลิตแพทย์เฉพาะทางให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรับใช้ประเทศต่อไป นอกจากนี้ ตำแหน่งกรรมการ สมาคมโรคเต้านม ซึ่งเป็นองค์กรสหสาขาวิชาชีพ เป็นการบูรณาการร่วมกันของแพทย์ทุกสาขา มีบทบาทในการวางมาตรฐาน ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเต้านม โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมในระดับประเทศ

ด้วยความที่ท่าน ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตน์พันธ์ เป็นอาจารย์แพทย์ที่ครองตนมาด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัดได้จากรางวัล และเกียรติประวัติ และผลงานของท่าน ตามที่กล่าวมาในแบบ ประวัตินี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เห็นควรเสนอศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตน์พันธ์ เข้ารับมอบโล่ เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้สมกับคุณความดีที่ท่านปฏิบัติตลอดมา และเป็น แบบต้นแบบในการปฏิบัติตนของอาจารย์แพทย์ต่อไป